

# สอบแค่วิชาก ซีเรีย

# รับจ้างทำ การพิมพ์ไอเอส

เชิญमत.รัฐเซียรับฟัง  
เจตนาผิดแค่วิชากอายุ  
บางรายอยู่เมืองไทยนารี!

ดร.เร่งสอบ 4 หน่มชาวซีเรียเอี้ยวกลุ่ม  
ก่อการร้ายไอเอสหรือไม่ หลังถูกควบคุมตัว  
ตกเป็นผู้ต้องสงสัย ทั้งหมดให้การไม่มีส่วน  
เกี่ยวข้อง สอบพบแค่ความผิดวิชาหมดอายุ  
เผยมีมาตรการเฝ้าระวัง

การขอยุ่ต่อในประเทศกลุ่มประเทศเป้าหมาย หากไม่มีเหตุผลและหลักฐานเพียงพอจะไม่อนุญาต ส่วน เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เดือน นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย แกนนำ กบปต. ซี เมื่อจึงจกหักต้องฟัง ควระระมัดระวัง ไม่ใช่เป็นเรื่อง เสียหาย ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจหน่วยเฉพาะกิจแห่ง เมียมมา เข้มระ วัมัยก่อกการร้ายข้าต้องแบ่งเป็นข้อมูล เกี่ยวกับอาชญากรรมระหว่างประเทศ เนื่องจากมี พรหมแดนติดกัน

กรณีมีหนังสือทางราชการของกองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล สั่งให้หน่วยงานในสังกัดติดตาม พฤติการณ์ชาวต่างชาติ หลังหน่วยต่อต้านข่าวกรอง ของรัสเซีย หรือเอฟเอสบี ประสานผ่านสภาความมั่นคง แห่งชาติ แจ้งเตือนว่ามีชาวซีเรีย 10 ราย เกี่ยวข้อง กับการก่อการร้ายก่อกำลัรัฐอิสลามหรือไอเอส เดินทาง เข้าประเทศไทยระหว่างวันที่ 15-31 ต.ค. แยกกลุ่ม เดินทางไปที่ห้าหา จ.ชลบุรี จ.ภูเก็ต และ กทม. ที่เหลือ 2 ราย ไม่ทราบว่าจะอยู่ที่ใด มีวัตถุประสงค์เพื่อ ก่อเหตุร้ายต่อผลประโยชน์ของรัสเซียและกลุ่มพันธมิตร ในประเทศไทย ด้านผู้ที่เกี่ยวข้องต่างออกมายืนยันว่า ไม่มีกลุ่มไอเอสเข้ามาในเมืองไทย พร้อมเตือนระวั งกระแสนิยมซบเซียง ทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ขณะที่ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เดือน นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย ให้ตื่นตัวตลอด

ความสืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ สน.ตุมพินี เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 6 ธ.ค. พล.ต.ท.ธานีรัตน์ มห ลาวารรณผษชน. พล.ต.ต.จ.จ.วิวัฒน์ ไวกะ รองผษชน. พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รอง ผษช.น. พล.ต.ต.ชัช วัลย์ วชิรปาดฎุฑ รองผษช.ตม. พล.ต.ต.ต.ประสงค์ เป็นหัวม ผษช.น. 5 พล.ต.ต.ทรงพล วัฒนะชัย ผษช. น. 6 และรองโฆษก ตร. พ.ต.อ.พรชัย ชลเดช ผกก. สน.ตุมพินี และนายทิวล มีโฮโลวิท บรดีก็ เอกอัคร ราชทูตแห่งรัสเซียประจำประเทศไทย เดินทางมาสอบ ปากคำผู้ต้องสงสัยที่กล่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ก่อการร้ายไอเอส คือนายอับดุล อาซิส อารุก อายุ 44 ปี นายมูฮาด ฮายาดี อายุ 29 ปี และนายนาร์เฝ้า อัซซัน อายุ 34 ปี ทั้งหมดคดีชาติซีเรีย หลังข้ามอบ ตัวกับตำรวจกรณีมีภาพและข่าวปรากฏว่าเป็นสมาชิก ไอเอส ขณะที่นายฮาคอฟ คลาสซาเบียน อายุ 57 ปี สัญชาติซีเรียผู้ต้องสงสัยอีกคน อยู่ระหว่างการเชิญ ตัวมาสอบปากคำ

พล.ต.ท.ธานีรัตน์กล่าวว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ ได้เชิญตัวนายอับดุล อาซิส อารุก ใน 4 ผู้ต้องสงสัย มาจากโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท มีอาชีพร้องเพลง โนกทม. เพื่อสอบปากคำในเรื่องดังกล่าว โดยมีการ ประสานไปยังสถานทูตรัสเซียให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม รับฟังการสอบปากคำ จากการสอบปากคำเบื้องต้น ทราบว่า ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม

ขบวนการก่อการร้ายไอเอสพบแต่ความผิดเรื่องอยู่ เกินเวลาที่กำหนดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนนายนาร์เฝ้า อัซซัน ได้เข้ารายงานตัวกับตำรวจ สน.ทุ่งมหาเมฆ พบว่ามีภรรยาเป็นคนไทยอาศัยอยู่ ที่ จ.อุดรธานี จะมาเปิดร้านอาหารอีสานในกทม. โดยภรรยาของนายอัซซันได้พาเข้าพบตำรวจและ ยืนยันว่าสามีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ส่วนนายมูฮาด ฮายาดี เข้าพบตำรวจ สน.ตุมพินียืนยันว่าไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการก่อการร้ายเช่นเดียวกัน ส่วนอีกรายคือนายฮาคอฟ คลาสซาเบียน อยู่ระหว่าง การเชิญตัวมาสอบปากคำแต่ข้อยังไม่เปิดเผยรายละเอียด

“จากการสอบปากคำกลุ่มชาวซีเรียทั้ง 3 ราย ยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย มาตร กการที่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ มั่นคงได้ลงพื้นที่เอกซเรย์ได้ตรวจสอบทุกตารางนิ้ว พร้อมทั้งกำชับให้ตำรวจทุกนาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับผู้บังคับบัญชาลงมาขับเคลื่อนงานด้วยตนเอง ไม่ใช่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานต่ออีกที อยาก ผ่าถึงสื่อมวลชนให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าว เนื่องจากมีข่าวเรื่องหนังสือลับทางราชการหลุดออก ไปทำให้ประชาชนตื่นตระหนกชาวต่างชาติก็ไม่กล้า มาเที่ยวมาลงทุน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าข้อมูลใดๆ ที่เป็นความลับทางราชการ หากหลุดจากผู้ใต้บังคับ บัญชาคนก็จะตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป” พล.ต.ท.ธานีรัตน์กล่าว

มีรายงานว่า การเข้ามาในประเทศไทยของ ผู้ต้องสงสัยทั้ง 4 ราย มีรายละเอียดหนังสือเดินทาง คือนายนาร์เฝ้า อัซซัน ถือหนังสือเดินทางแบบคน อยู่ชั่วคราว หมายเลข 006482777 เข้ามาเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2558 ผ่านด่านจุดตรวจสะพานมิตรภาพ 1 ตม. จ.หนองคาย บก.ตม.4 นายฮาคอฟ คลาสซาเบียน ถือหนังสือเดินทางแบบคนอยู่ชั่วคราว หมายเลข 004958894 เข้ามาเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2558 ผ่าน ด่านงานตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 นายมูฮาด ฮายาดี ถือหนังสือเดินทางแบบ คนอยู่ชั่วคราว หมายเลข 003885389 เข้ามาเมื่อ วันที่ 7 ก.ค. 2558 ผ่านด่านงานตรวจคนเข้าเมือง ขาเข้า ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 และนาย อับดุล อาซิส อารุก ถือหนังสือเดินทางแบบคนอยู่ ชั่วคราว หมายเลข 004428889 เข้ามาเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2558 ผ่านด่านจุดตรวจอันดามัน ตม. จ.ระนอง บก.ตม.6

เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำนายอับดุล อาซิส อารุก นายนาร์เฝ้า อัซซัน และนายมูฮาด ฮายาดี พบว่านายอับดุล อาซิส อารุก มีความผิดฐานอยู่ เกินเวลาดำหนด (วีซ่าหมดอายุ) จะดำเนินการตาม กฎหมายต่อไป ส่วนอีกรายยังไม่พบความผิด ได้ทำประวัติและลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวไป ขณะเดียวกันมีรายงานตำรวจ สภ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ได้ควบคุมตัวนายฮาคอฟ คลาสซาเบียน ได้ที่บ้านพัก ในจ.ชัยภูมิสอบเบื้องต้นให้การว่าเข้ามาอยู่เมืองไทย นาน 5 ปี มีเมียเป็นคนไทย มีลูก 3 คน ทำธุรกิจ ส่งอาหารกระป๋องไปประเทศเลบานอน และประเทศ ไนทวียุโรป นอกจากนี้ยังเตรียมตัวเล่นหนังฮอลลีวูด เป็นตัวประกอบหลังที่งานถ่ายทำติดต่อมาจะมา ถ่ายภาพยนตร์ ที่ จ.ชุมพร และยืนยันไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการก่อการร้ายไอเอส ส่วน วีซ่าก็ไปต่อที่ ตม. จ.ขอนแก่น ทุกระยะ นอกจากนี้ เตรียมฟ้อง นสพ.ฉบับหนึ่ง ที่ถือว่าตัวเองมี ส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอเอส

พล.ต.ท.ธานีรัตน์ เพราะสุนทรผษช.ตม. กล่าว ว่า มีรายงานจับชาวซีเรีย 4 ราย ลักลอบเข้าเมือง ผิดกฎหมาย ราย ที่เหลือถูกต้องเป็นเพียงการเฝ้า ระวังตรวจสอบแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทบต่อ ความมั่นคง ตม.มีมาตรการในการเฝ้าระวั งอยู่ แล้วในเรื่องของการขอยุ่ต่อกลุ่มประเทศเป้าหมาย หากไม่มีเหตุผลและหลักฐานเพียงพอจะไม่อนุญาต ให้อยู่ต่อ ส่วนการเดินทางเข้าประเทศกลุ่มนี้จำเป็นต้องขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลยังประเทศ ดันทางก่อนถึงจะสามารถเดินทางมาได้ การพิจารณา ออกวีซ่าเป็นการกั้นกรองเบื้องต้นการกวดขันเรื่อง overstay จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการก่อการร้าย, การค้ำมนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบอื่นๆ

ด้านนายถาวร เสนเนียม อดีตรองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะแกนนำ กบปต. กล่าว ถึงกรณีนายนาซีเราะห์ สุตเซน เอกอัครราชทูต มาเลเซียประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์เตือน ชาวมาเลเซียที่จะเดินทางมายังประเทศไทยนั้น เมื่อ จึงจกหักยังต้องฟัง มีการข่าวออกมาในทำนองนี้ ก็ควรระมัดระวัง ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหาย การทำ ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวคือเรื่องใหญ่ เป็นหน้าที่ รัฐบาลต้องสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้ได้

สำนักข่าวมิซซิมานิวส์ สื่อของสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียมมา หรือพม่า เผยแพร่บทสัมภาษณ์ พลจัตวา สุระ โปนนี้ ผู้บัญชาการตำรวจหน่วยเฉพาะกิจ แห่งเมียมมา เมื่อ 5 ธ.ค. โดยระบุว่ารัฐบาลเมียมมา และหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆ ได้เพิ่มมาตรการ เฝ้าระวั งภัยจากกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ หลังพบเบาะแสว่าสมาชิกของกองกำลังติดอาวุธรัฐ

อิสลาม หรือไอเอส ในอิรักและซีเรีย เดินทางเข้าประเทศไทย รวม 10 ราย โดยพลจัตวา สุระ โภณี บัวว่าพรมแดนระหว่างเมียนมา-ไทย เมียนมา-จีน เมียนมา-อินเดีย เมียนมา-บังกลาเทศ และเมียนมา-ลาว ไม่ได้มีกำแพงกันที่แข็งแรงมั่นคง ทำให้แต่ละประเทศต้องแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมระหว่างรัฐผ่านองค์กรตำรวจสากล ทั้งอินเตอร์โพลและอาเซียนโพล ขณะเดียวกัน ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเมียนมาไม่อาจคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนทั่วประเทศได้ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์

ประชาชนจึงต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วย หากมีภารกิจใดซึ่งตำรวจไม่อาจปฏิบัติกรให้คล่องเพียงลำพังได้ ก็จะต้องขอความร่วมมือจากกองทัพด้วย

ด้านนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพล์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทำให้เมืองไทยกลายเป็นที่พำนักของ การก่อการร้าย (2) ตนตั้งใจเขียนเรื่องนี้ให้แรงเพื่อให้ผู้มีอำนาจที่มีอำนาจพิเศษอยู่ในมือได้ยิน เพื่อป้องกันมิให้คนบริสุทธิ์ที่ต้องบาดเจ็บล้มตายจากการก่อการร้าย การระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรม ที่สี่แยกราชประสงค์ คนว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแม้ทำบุญตักบาตรทุกวันก็ไม่เห็นผลกรรมที่การกระทำของตัวเองมีส่วนทำให้ผู้บริสุทธิ์ที่ต้องบาดเจ็บล้มตาย ประเทศชาติเสียความน่าเชื่อถือ การขอวีซ่าเพื่ออยู่ต่อในประเทศตามกฎหมายแล้วชาวต่างชาติต้องแสดงตนต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แต่ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่เมืองไทยแล้วส่วนใหญ่ไม่ยอมเดินทางไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ด้วยตัวเอง จึงจ่ายเงินใต้โต๊ะให้บริษัทที่รับทำเรื่องนี่มาไปจ่ายให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรายละ 8,000-10,000 บาท แต่กับการไม่ต้องไปแสดงตนกองกิดดู ขนาดคนไทยไปทำบัตรประชาชนยังต้องไปด้วยตัวเองและถ่ายรูปที่สำนักงานทะเบียน แต่ชาวต่างชาติมาอยู่เมืองไทยแท้ๆ กลับไม่ต้องไปแสดงตนด้วยตัวเอง โดยชาวต่างชาติเพียงแต่ถามว่า "How much I need to pay" (ฉันต้องจ่ายเท่าไร) เท่านั้นก็เรียบร้อย เมืองไทยซื้อได้ทุกอย่าง วันแต่คุณจะซื้อด้วยราคาเท่าไรเท่านั้นเอง